

# Đề vụ lúa xuân giành thắng lợi



Ngành Nông nghiệp khuyến cáo nông dân cắt sạch cỏ bờ để hạn chế các đối tượng sâu bệnh phát sinh.

Cùng với bảo đảm gieo cấy đúng cơ cấu giống, lịch thời vụ, chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh và những đối tượng gây hại lúa sau gieo cấy được xác định là giải pháp quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến năng suất, chất lượng thóc khi thu hoạch. Do đó, ngành Nông nghiệp cùng các địa phương tăng cường cán bộ về cơ sở, theo dõi sát sao tình hình sinh trưởng của lúa, diễn biến thời tiết và các đối tượng sinh vật hại để có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

Trước nạn chuột phá hoại lúa và hoa màu, những năm gần đây, HTX DVNN xã Nam Cao (Kiến Xương) thường trích kinh phí để hỗ trợ thu mua chuột cho bà con. Vụ xuân này, số tiền hỗ trợ lên tới 3.000 đồng/con chuột. Ông Nguyễn Thiên Tuệ, Giám đốc HTX cho biết: Hiện nay, 270ha lúa xuân của xã đang bước vào giai đoạn bén rễ, hồi xanh nhanh, nông dân đang tập

trung chăm sóc để lúa phát triển tốt. Nhằm hạn chế tình trạng chuột cắn phá, từ đầu vụ đến nay, HTX đã tổ chức 4 đợt đánh chuột tập trung, trong đó trước gieo cấy rải mỗi sinh học 2 đợt với trên 800kg mỗi. Bước vào gieo cấy tập trung, HTX trích kinh phí thu mua 3.000 đồng/con chuột trong thời gian 5 ngày. Ngay trong ngày đầu, HTX đã thu mua được trên 1.000 con, tổng cả đợt người dân đánh bắt thu công được 3.553 con chuột. Những ngày này, HTX đang tổ chức mua chuột đợt 2 để động viên, khuyến khích sự vào cuộc của hộ thành viên trong phong trào diệt chuột nhằm hạn chế lượng chuột gây hại ngay từ đầu vụ.

Huyện Hưng Hà là địa phương luôn hoàn thành kế hoạch gieo cấy lúa xuân sớm nhất tỉnh. Đến nay, trà lúa sớm đang đẻ nhánh đến đẻ nhánh rộ, nông dân đã tiến hành bón thúc cơ bản xong. Theo ông

Đỗ Hoài Linh, Phó Trạm trưởng phụ trách Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện, thời tiết mùa xuân, ẩm độ cao những ngày qua thuận lợi cho các đối tượng sâu bệnh phát sinh, gây hại, đặc biệt là bệnh đạo ôn lá. Theo điều tra của Trạm, bệnh đạo ôn lá xuất hiện muộn hơn và nhẹ hơn so với các vụ xuân trước, dự báo gây hại tập trung ở hai cao điểm: trung tuần tháng 3 đến cuối tháng 3 trên các giống nhiễm bệnh cây sớm; từ đầu tháng 4 đến giữa tháng 4 trên diện tích lúa gieo thẳng và cấy đại trà. Hiện nay, rải rác trên diện tích cấy sớm bằng các giống nhiễm (TBR225, nếp, BC15) đã xuất hiện vết bệnh, Trạm đã phân công cán bộ tăng cường kiểm tra, theo dõi để có biện pháp chỉ đạo kịp thời. Đồng thời khuyến cáo nông dân tập trung bắt ốc, trứng ốc đùn vàng, diệt chuột bằng bả sinh học kết hợp với các phương pháp thủ công. Thường xuyên

kiểm tra đồng ruộng để phát hiện, tổ chức khoanh vùng xử lý kịp thời không để sâu bệnh lây lan sang diện rộng.

Ông Trần Quốc Dương, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết: Vụ xuân năm 2021 được dự báo là vụ xuân lạnh, tuy nhiên, thời tiết từ đầu vụ đến nay ấm, lúa sinh trưởng và phát triển nhanh. Đặc điểm thời tiết như vậy là điều kiện thuận lợi cho một số đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại cây trồng, ngoài ra, chuột, ốc bươu vàng gây hại cục bộ vào đầu vụ. Vì vậy, cùng với áp dụng những giải pháp kỹ thuật như bón phân cân đối, điều tiết nước hợp lý theo nhu cầu dinh dưỡng của từng giống lúa ở từng giai đoạn sinh trưởng, cần chỉ đạo và thực hiện tốt công tác điều tra, dự tính dự báo theo quy chuẩn. Khuyến cáo nông dân tăng cường kiểm tra đồng ruộng để phát hiện sớm rầy lưng trắng, bệnh lùn sọc đen, bệnh đạo ôn trên lá, chủ động phòng, trừ khi còn ở diện hẹp. Từ cuối tháng 4 trở đi, khi lúa trở cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, khi có mưa hoặc không khí lạnh khuyến cáo nông dân tập trung phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông trên giống nhiễm. Đối với rầy, sâu cuốn lá nhỏ và sâu đục thân, cần chú ý vào tình hình thực tế trên đồng ruộng để xây dựng các kỹ thuật lấy mẫu định tính, dự báo đưa ra lịch phòng, trừ chính xác, kịp thời cho từng đối tượng.

Vụ xuân năm nay, 9.800ha lúa của huyện Tiên Hải được gieo cấy trong khung thời vụ và đã vào giai đoạn bén rễ, đẻ nhánh. Để bảo đảm vụ xuân thắng lợi, huyện Tiên Hải đang tích cực tuyên truyền đến nông dân thường xuyên thăm đồng, tổ chức chăm sóc lúa xuân giai đoạn đầu bảo đảm sinh trưởng tốt.

Vụ xuân năm nay, xã Đông Lâm gieo cấy 250ha, hiện lúa đang trong giai đoạn bén rễ, hồi xanh, đẻ nhánh. Để bảo đảm có

mùa vụ thắng lợi, HTX SXKD DVNN tích cực vận động nông dân thường xuyên thăm đồng, đặc biệt khi thời tiết độ ẩm lớn như hiện nay, tuy rất thuận lợi cho cây lúa phát triển song sâu bệnh hại dễ phát sinh, do đó cần phát hiện kịp thời để xử lý. Đồng thời áp dụng các biện pháp giữ nước đều mặt ruộng, bón thúc cân đối phân NPK tập trung khi lúa ra rễ trắng và lá non theo hướng dẫn của ngành chuyên môn. Tập trung phòng, trừ ốc bươu vàng, diệt chuột bằng biện pháp thủ công, thuốc sinh học. Ngoài ra, UBND xã Đông Lâm còn phối hợp với ngành chuyên môn tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước về vật tư nông nghiệp trên địa bàn. Chỉ đạo HTX chủ động nguồn vật tư, phân bón cung ứng kịp thời cho bà con nông dân. Không chỉ có Đông Lâm mà các địa phương của huyện Tiên Hải trong thời gian này đã tập trung tích cực tuyên truyền đến nông dân ra đồng chăm sóc lúa xuân trong giai đoạn lúa hồi xanh, bén rễ.

Ông Hoàng Minh Tân, xã Tây Lương cho biết: Để bảo đảm 8 sào lúa xuân phát triển tốt, thời gian qua, tôi đã thực hiện theo khuyến cáo của HTX tích cực thăm đồng, giữ mực nước thích hợp tại chân ruộng, đồng thời tập trung bón phân cân đối cho lúa phát triển. Bước vào sản xuất vụ xuân tôi cùng bà con nông dân đã được HTX tổ chức các lớp tập huấn về cách chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh cho lúa xuân. Khi tiến hành chăm sóc, bảo vệ lúa xuân tôi đã vận dụng những kiến thức đã được tập huấn, trong đó cách chăm bón lúa xuân giai đoạn đầu bảo đảm lúa bén rễ, hồi xanh, không bị ngộ độc sau khi gieo cấy và cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc "4 đúng".

Ông Đỗ Thành Trung, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tiên Hải cho biết: Để chủ động cho nông dân chăm sóc lúa xuân, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu UBND huyện chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền trên đài truyền thanh cơ sở, thông tin kịp thời diễn biến của thời tiết, tình hình sản xuất để nhân dân biết và thực hiện. Các HTX có kế hoạch phối hợp với XI nghiệp Khai thác công

trình thủy lợi lấy nước hợp lý không để lãng phí nước, đặc biệt là các xã cuối nguồn. Tăng cường tập huấn quy trình chăm sóc lúa xuân, sử dụng phân bón giúp nông dân nắm vững kiến thức chủ động trong sản xuất. Diện tích lúa cấy cân chủ động làm cỏ, giữ mực nước hợp lý, xử lý cỏ dại tại các bờ vùng, bờ thửa. Đồng thời khuyến cáo nông dân cách phòng, trừ sâu bệnh cho lúa ngay từ khi mới phát sinh. Chỉ đạo đài truyền thanh cơ sở tăng cường thông tin về một số sâu bệnh thường phát sinh ngay từ đầu vụ để bà con nông dân nắm bắt, chủ động chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh, bảo đảm cây lúa phát triển an toàn trong thời kỳ đẻ nhánh. Bên cạnh đó, yêu cầu các HTX phối hợp cùng xã viên tổ chức thường xuyên, liên tục các đợt diệt chuột, ốc bươu vàng bằng các biện pháp thủ công và thuốc sinh học. Ngoài ra, các địa phương cần phối hợp với các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra các cửa hàng bán vật tư nông nghiệp. Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật về buôn bán hàng giả, hàng không có trong danh mục được phép lưu hành.

NGÂN HUYỀN - MẠNH THẮNG



Nông dân Tiên Hải tập trung chăm sóc lúa xuân.

## ĐÔNG HƯNG

# Làm tốt công tác giải phóng mặt bằng

Thời gian qua, UBND huyện Đông Hưng đã tăng cường chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc, các địa phương quyết liệt vào cuộc, triển khai hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn.

Ông Vũ Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện cho biết: Để làm tốt công tác GPMB, bàn giao quỹ đất sạch cho các nhà thầu thi công, huyện đã chỉ đạo quyết liệt các phòng, ban chuyên môn tổ chức lập trích lục và quy chủ tài sản các xã trong vùng dự án. Đồng thời, thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tiến hành các phương án bồi thường, hỗ trợ công khai đến các hộ gia đình, cá nhân trong vùng dự án; mức hỗ trợ, đền bù được thực hiện theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND huyện tăng cường chỉ đạo các xã đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu về ý nghĩa, tầm quan trọng của các dự án đối với phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân, từ đó tự giác chấp hành nghiêm, nhanh chóng bàn giao đất để thực hiện các dự án. Chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ, tiến hành kiểm đếm, đo đạc, thống kê hiện trạng, diện tích đất, tài sản, vật kiến trúc; tổ chức lập phương án đền bù, bồi thường công khai mức giá đền bù và các bước đúng theo quy định của pháp luật. Qua công tác tuyên truyền, vận động, đa số người dân đều đồng tình ủng hộ, thống nhất với chủ trương, phối hợp tốt với chính quyền và cơ quan chuyên môn nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Đồng thời, tăng cường phối hợp các sở, ban,

ngành có liên quan của tỉnh kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ công tác GPMB.

Năm 2020, huyện Đông Hưng đã triển khai công tác GPMB đối với 20 dự án, tổng diện tích thu hồi trên 347.100m<sup>2</sup>; tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ gần 58 tỷ đồng cho 732 hộ gia đình, cá nhân. Do vậy, đến nay công tác GPMB trên địa bàn huyện diễn ra khá thuận lợi, kế hoạch đề ra. Tiêu biểu như dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường 271 đi qua 6 xã: Đông Sơn, Đông Phương, Đông Xá, Đông Cường, Đông Kinh, Đông Tân; dự án cải tạo, nâng cấp đường ĐH47 xã Thăng Long; dự án đầu tư xây dựng đường ĐH52 xã Đông Dương, đường ĐH54 xã Đông Á, Đông Huy, đường ĐH55 xã Đông Sơn, đường ĐH56A xã Đông Phú; dự

án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông La, dự án nhà máy của các loại Công ty TNHH HDC, dự án mở rộng nhà máy sản xuất cấu kiện kim loại Công ty TNHH Minh Danh...

Năm 2021, huyện Đông Hưng tập trung GPMB một số dự án trọng điểm, trong đó có dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn. Ông Nguyễn Xuân Đán, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Xác định đây là dự án trọng điểm của tỉnh, có ý nghĩa quan trọng trong việc giảm tải giao thông cho tuyến quốc lộ 10 và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nên huyện sẽ huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đẩy nhanh tiến độ GPMB, sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Tuyến đường đi qua địa bàn 10 xã của huyện với chiều dài 11,9km. Diện tích đất dự kiến thu hồi 30ha, trong đó 20 hộ có đất ở phải di dời. Hiện nay, Hội đồng GPMB huyện đã ký hợp đồng với đơn vị thực hiện công tác GPMB. Sau khi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, Hội đồng GPMB huyện sẽ thực hiện công tác quy hoạch tái định cư, tổ chức kiểm đếm và lập phương án trình UBND huyện phê duyệt.

Với nỗ lực của chính quyền cùng sự đồng thuận của người dân trong công tác GPMB, các công trình, dự án triển khai trên địa bàn huyện Đông Hưng sẽ được đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.



Người dân xã Lô Giang (Đông Hưng) bàn giao mặt bằng phục vụ thi công cải tạo đường ĐH45.

MINH NGUYỆT

## NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ KINH TẾ SỐ

Dịch bệnh COVID-19 chưa được kiểm soát được xem là một "cú huých" để các nước trên thế giới thúc đẩy lĩnh vực Kinh tế số nhằm mục đích hội nhập hơn.

**Kinh tế số**  
Là nền kinh tế sử dụng kiến thức, thông tin được số hóa để hướng dẫn, nâng cao phân bố nguồn lực, năng suất, mang lại tăng trưởng kinh tế chất lượng cao

**Ở cấp độ kỹ thuật**  
Nền kinh tế số bao gồm việc sử dụng các công nghệ mới như dữ liệu lớn, điện toán đám mây, IOT\*, blockchain\*\*, AI\*\*\*, mạng không dây 5G

**Ứng dụng của Kinh tế số**  
Thương mại điện tử xuyên biên giới, bán lẻ trực tuyến, đồng tiền số chung, nền tảng công nghiệp số, học trực tuyến, khám bệnh trực tuyến, làm việc từ xa...

**Ý nghĩa của Kinh tế số**

- Giúp các nước đứng vững trước tác động của thương mại toàn cầu đang thu hẹp
- Tạo điều kiện cho sự phối hợp và hội nhập tốt hơn của các doanh nghiệp, tạo ra chuỗi giá trị công nghiệp mới
- Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất của các công ty, cải thiện chi tiêu có mục tiêu, hợp lý hóa quy trình đánh thuế
- Tăng cường mối quan hệ giữa các nền kinh tế, giúp ích cho hội nhập kinh tế, an ninh khu vực, ổn định chính trị

\*Internet vạn vật; \*\*Chuỗi khối; \*\*\*Trí tuệ nhân tạo  
Nguồn: TTXVN  
<https://infographics.vn>

